

คอบหวยเสี่ยงโชคหนัก

- สลากฯแชมป์ส่งเงินเข้ารัฐ
- คาดทั้งปีรสก.รายได้พุ่งแน่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.ค. 60) พบว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครองแชมป์นำส่งรายได้เข้ารัฐมากที่สุดถึง 25,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายถึง 6,000 ล้านบาท แซงหน้ารัฐวิสาหกิจอื่นที่เคยครองแชมป์ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บมจ.ปตท. หรือธนาคารออมสิน เนื่องจากในปีนี้นักคนไทยยังนิยมซื้อสลากฯ เสี่ยงโชคจำนวนมาก ทำให้มีรายได้จากยอดขายสลากฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งรายได้ส่วนหนึ่งยังนำมาจากวงเงินส่วนเกินที่จัดสรรให้กับกองทุนต่าง ๆ ตลอดจนรายได้จากผลดำเนินงานของสำนักงานสลากฯ หากมีกำไรสุทธิก็จัดส่งเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน

อย่างไรก็ตามเมื่อรวมยอดการนำส่งรายได้จาก 55 รัฐวิสาหกิจแล้วมีจำนวนกว่า 1.42 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายถึง 21% หรือสูงกว่า 24,800 ล้านบาท คาดว่าอีก 2 เดือนที่เหลือ รัฐวิสาหกิจจะนำส่งรายได้เกินเป้าหมายทุกเดือน ทำให้ยอดจัดเก็บรายได้ตลอดปีนี้สูงเกินเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งนอกจากยอดขายสลากฯ ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบว่าการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งดีเกินคาด ทั้ง กฟผ. ที่นำส่งรายได้ 21,600 ล้านบาท บมจ.ปตท. 14,500 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน 13,100 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 11,300 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการนำส่งรายได้ดีขึ้นชัดเจนจนขึ้นมติด 10 อันดับแรก อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โรงงานยาสูบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) การประปานครหลวง (กปน.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ไม่สามารถจัดส่งรายได้เข้ารัฐได้ ส่วนมากเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลดำเนินงานขาดทุน และอยู่ในแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นต้น

“สคร.สามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บตามที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ 1.31 แสนล้านบาท ซึ่ง 10 เดือน สามารถจัดเก็บได้เกินกว่าเป้าไปแล้ว สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ตลอดจนระบบการจัดเก็บรายได้ที่ดีขึ้น ส่งผลในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่

ประเทศด้วย”

นายเอกนิติ กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการ
กำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ว่า หลังผ่าน ครม. แล้ว จาก
นี้จะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาววันที่ 1 ก.ย.นี้
ตามปกติจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณอีก 3 เดือน สำหรับสาระ
สำคัญของ พ.ร.บ.นี้ จะมีการบรรจุการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้จัดตั้งบริษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ หรือโฮลดิ้ง คัมปะนี โดยมีการโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง จาก 13 แห่งที่จัดตั้งรูปแบบ บจ. และ บมจ. ซึ่งเมื่อร่าง
กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เตรียมจัดตั้งโฮลดิ้ง คัมปะนี ต่อไป



เอกนิติ ปิตกันต์ประภาศ

ด้านนายธนวรรณ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้น
ไป สำนักงานสลากฯ จะปรับปรุงสลากฯ รูปแบบ
ใหม่ ให้มีลักษณะกระดาษหนาขึ้นกว่าเดิม มี
ขนาดเล็กลงเหลือ 5.9 คูณ 11.8 ซม. รวมถึงเพิ่ม
บาร์โค้ด 2 มิติ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง โดย
ขายในแบบฉบับใบเดียว 80 บาท จากเดิม
ฉบับคู่ 80 บาท แต่เงินรางวัลยังเหมือนเดิม
ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มวางขายตั้งแต่
วันที่ 17 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

“ที่สำคัญยังตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อสแกนแล้วจะมีข้อมูลระบุปี งวดที่
ชุดที่และหมายเลขสลาก 6 หลัก รวมถึงเพิ่ม
ความคมชัดของลายน้ำบนกระดาษเพื่อความ
ชัดเจนอีกด้วย”.